

## **LỚP 4A1- TRƯỜNG TIỂU HỌC GIANG BIÊN TỔ CHỨC LỄ BẾ GIẢNG, CHIA TAY HỌC SINH NĂM HỌC 2022- 2023**

*Ngày 25/5, tập thể lớp 4A1- Trường Tiểu học Giang Biên- Long Biên- Hà Nội đã tổ chức lễ bế giảng năm học 2022-2023 với sự tham gia của 45 học sinh cùng đại diện các bậc phụ huynh đại diện CMHS của lớp.*



Phượng hồng đã nở, những tiếng ve đã bắt đầu râm ran trên những vòm lá báo hiệu một mùa hè nữa lại về. Thấm thoát một năm học nữa lại qua đi và năm học này tiếp tục thực hiện cuộc các cuộc vận động lớn như: "Tiếp tục đổi mới công tác quản lí và nâng cao chất lượng giáo dục", thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,...

Được sự cho phép của trường Tiểu học Giang Biên. Chiều 25/5/2023, tập thể lớp 4A1- Tiểu học Giang Biên long trọng chức buổi Lễ tổng kết năm học 2022-2023 để báo cáo với cha mẹ học sinh về quá trình học tập của học sinh trong lớp.

Phát biểu tại lễ tổng kết, cô giáo chủ nhiệm đã nêu ra những thành tích, sự cố gắng của các con. Các hoạt động học tập và tham gia các cuộc thi được các em hưởng ứng rất tích cực. Có được thành quả này phải cảm ơn các bậc PH đã luôn sát cánh cùng tập thể lớp 4A1 để có được những thành tích cao các cấp Thành phố, Quận. Xin được xưng danh các em: Đó là em Em Trần Ngọc Minh Phương – Lớp 4A1 - Đạt giải Khuyến khích- Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ 18 -Cấp Thành phố; Em Nguyễn Hương Giang – Lớp 4A1 – Đạt giải Nhất nội dung đơn nữ Giải cầu lông huyện Gia Lâm; Nguyễn Bá Hoàng Minh đạt giải Tiềm năng- Cuộc thi Giao lưu Tiếng Anh cấp Quận, em Nguyễn Minh

Khôi đạt huy chương đồng Cuộc thi Toán Ti Tan quốc tế. Cô thật tự hào về các em, mong các em tiếp tục cố gắng phát huy ở năm học tiếp theo.

Với những thành quả đạt được, đó chính là nguồn động viên, khích lệ cho cô tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa trong năm học sắp tới. Và trong thành công ngày hôm nay, không chỉ có sự nỗ lực và cố gắng từ phía giáo viên - học sinh lớp 4A1 mà đó còn là kết quả của sự quan tâm, động viên cũng như sự chung vai góp sức của cha mẹ học sinh.

Tạm khép lại những trang sách hồng, chúng ta hãy hân hoan chào đón một mùa hè bổ ích và vui tươi. Chúc các bậc phụ huynh mạnh khỏe, chúc các con học sinh thân yêu có một mùa hè bổ ích và lí thú. Mong sớm được gặp lại các con ngày 3/8/2023.

**Một số hình ảnh trong Lễ tổng kết của tập thể 4A1**











**Thực hiện Cô giáo: Nguyễn Thị Hồng Hạnh**